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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕64 

วันพฤหัสบดีที่  23 ธันวาคม ๒๕64  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

……………………….. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
            สมัยวิสามัญ สมยัที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจำป ๒๕64 
                       เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรือ่ง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน 

        จังหวัดยะลาประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ  ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  
          เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจาก 
                   ผูเขาพักในโรงแรม พ.ศ.2557 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ..........   

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถามี) 

 

 
………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจำป ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที ่ 23 ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา 10.0๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

................................ 
ผูมาประชุม 
ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ตำแหนง 
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นายมะหะมะ  วาแมดีซา 
นายซอมะ  มะเซ็ง 
นายอับดุลเลาะ  สะดะ 
นางนาเดีย  พรอมมูล 
นายวัฒธน  วงศขจรอาภา 
นายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก 
นายวันอาฮาหมัด  มามะ 
นายอะหหมัด  บอสตา 
นายมานะ  ปาดอ 
นายพันเลิศ  เห็ง 
นายประชิศวร  แมเราะ 
นายมะลาวี  บิงดอเลาะ   
นายหาซัน  มิงมะ 
นายอับดุลฮาเล็ม  แสแตแล 
นายเตาฟกฮีดายะห  บาโง 
นายมูฮำมัดอันวาร  แดวอสนุง 
นายอาฮามะ  สานอ 
นายมะซานี  มะมิง 
นายรำมือลี  เจะแวกูนิง 
นายแวอับดุลเลาะ  สือนอยายา 
นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล 
นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว 
นายอาหะมะ อาลีมาสะ 
นายรอสลี  หะ       
นายณัฐนันท  นิยมเจริญ 
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นายระเดน  สะมะแอ 
นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ ์
นายมูหัมมัดอามีน  มะทา 
นายเฟาซี  กะโด 
นายซูฟยาน  ดาตู 
นายจำรัส  สีทองชื่น 
 
น.ส.รุงกานต  สิริรัตนเรืองสุข 
นางณิชาพร  โอภาโส 
นางสาวกาญจนา  สุวรรณ 
นางรัสวรรณ  แซหลี 
นายสมบูรณ  เสนพงษ 
นางจุรีรัตน  พรหมดำ 
นางซูไวดา  มะแซ 
น.ส.อรัญญา  ยอแสง 
นางมณฑา  สมมาตย 
นางนิตยา  ศรีวิทัศน 
น.ส.โรสนี  นิเยะ 
นางมัลลิกา การะเกต ุ
นายวุฒินันท  แกวกำเนิด 
นายธาดา  แกวชูด 
น.ส.นูรีซัน  เตะหลง 
น.ส.ภัทรานิษฐ  จตุมณีสุวรรณ 
 

รองนายก อบจ.ยะลา 
รองนายก อบจ.ยะลา 
เลขานุการนายก อบจ.ยะลา 
เลขานุการนายก อบจ.ยะลา 
ท่ีปรึกษานายก อบจ.ยะลา 
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน 
ปลัด อบจ.ยะลา 
รองปลัด อบจ.ยะลา 
หัวหนาสำนักปลัด อบจ. 
(แทน) เลขานุการ อบจ. 
(แทน) ผอ.กองคลัง 
(แทน) ผอ.กองชาง 
(แทน) ผอ.กองยุทธศาสตรฯ 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
(แทน) ผอ.กองการเจาหนาที่ 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา 
หน.ฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ 
นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ 
นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ 
เจาพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
เจาพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

 

ผูไมมาประชุม 1. นายมะแกเสาะ ดาละซู     (ลาปวย) 
  2  นายกอเซ็ง  ยะรัง           (ลาปวย) 

3. นายมะรอซิ  รอยิง          (ลาปวย) 
4. นายสมัง  สะระยะ     (ลาปวย) 
5. นายไพซอล  ดามาอู     (ลาปวย)  

 



เริ่มประชุม  เวลา 10.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  มาครบองคประชุม 

(นางมณฑา  สมมาตย)  แลว จำนวน ๒4 ทาน  ดิฉันขออนุญาตอานประกาศเรียกประชุมฯ คะ  

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   ประจำป  ๒๕๖4   

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา โดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา มีความจำเปนเรงดวนในการขอเสนอญัตติใหสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาไดรับทราบและพิจารณา ใหเปนไปตามที่กฎหมายและระเบียบ

กำหนด เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาและทองถิ่น

ตอไป 

ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 

๒๕๖๒   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จึงประกาศเรยีกประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำป ๒๕๖4  

มีกำหนด ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ี  ๒3 ธันวาคม  ๒๕๖4 เปนตนไป จึงประกาศให

ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 16  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 ลงชื่อ 

นายมะหะมะ  วาแมดีซา  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ลำดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา กลาวเปดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญคะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  และทานผูทรงเกียรติ   

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีอยางยิ่ง ที่ไดเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา และไดทำหนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาในวันนี ้ ซึ ่งเปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำป

พุทธศักราช ๒๕๖4  โดยไดกำหนดเปดสมัยประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมีความ

จำเปนเรงดวนที่จะใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลารับทราบ 

และพิจารณาญัตติตาง ๆ ที่ไดกำหนดไวในระเบียบวาระการประชุมแลวน้ัน  

หวังเปนอยางยิ่งวาทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทุกทาน คง

จะไดรวมกันพิจารณาเรื่องดังกลาว ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและ

ทองถ่ิน ตอไป 

บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป  ๒๕๖4 ณ บัดนี้

 ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ      

๑. ทานมะแกเสาะ  ดาละซู  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๖ อ.เมือง

ยะลา ทานมะรอซิ รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔  อ.ยะหา  ทานกอเซ็ง  

ยะรัง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒  อ.รามัน  ลาครบั  ลา ๓ ทาน ครบั    
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   ๒. เนื่องจากทานนายกติดราชการ ทานนายกไดทำหนังสือมอบหมาย

ใหทานรองนายกทั้ง ๒ ทาน เปนผูแถลงเสนอญัตติแทน โดยเปนลายลักษณ

อักษร เปนที่ถูกตองตามระเบียบทุกประการ  

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๖4   

เมื่อวันที่  28 กันยายน ๒๕๖4  ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุม

ครับ    

เลขานุการคณะกรรมการ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๓ อ.รามัน ในฐานะ 

(นายหาซัน  มิงมะ)        เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการตรวจ

รายงานการประชุม  ดังนี้ 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/๒๕๖4 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖4  เวลา ๑0.0๐ น. ณ หองประชุม

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ช้ัน ๔   

ผูมาประชุม 

๑. นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 10  อ.เมอืง       

    ประธานกรรมการ   

๒. นายมานะ  ปาดอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต 7  อ.เมอืง กรรมการ 

3. นายณัฐนันท  นิยมเจริญ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต อ.กาบัง กรรมการ 

4. นายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 3  อ.รามัน    

    กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

1. นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  สมาชิกสภา อบจ. เขต 3  อ.เบตง  กรรมการ 

2.  นายอาฮามะ  สานอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต 3  อ.ยะหา  กรรมการ   

3. นายกอเซ็ง  ยะรัง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต 2 อ.รามัน กรรมการ    

เริ่มประชุม  เวลา  ๑0.0๐ น.    

เมื่อคณะกรรมการตรวจรายการประชุมมาครบองคประชุมแลว  

นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทำ

หนาที ่ประธานในที ่ประชุม  ไดกลาวเปดการประชุมและดำเนินการตาม

ระเบียบวาระ  ประธานไดใหคณะกรรมการทุกทานไดพิจารณาตรวจสอบคำถูก

คำผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระ วาไดใจความความถูกตองตรงกันหรือไม รวมท้ัง

การขอเสนอแกไขขอความ สำหรับการตรวจครั้งนี้ คือ การประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี ๑ ประจำป ๒๕๖4  เม่ือ

วันท่ี 28 กันยายน ๒๕๖4  ประธาน ไดใหเจาหนาที่เปดเทปบันทึกการประชุม

ครั้งนี้ดังกลาวขางตน  เพ่ือใหคณะกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงานการ   
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เลขานุการคณะกรรมการ  ประชุมสภาฯ  จนแลวเสร็จ  ปรากฏวาไมมีการขอเสนอแกไขขอความเพิ่มเติม 

ตรวจรายงานการประชุม  แตประการใด เลิกประชุมเวลา ๑2.๐๐ น. ลงชื่อ นายหาซัน  มิงมะ เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  ขอบคุณมากครับ       

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิก ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมรายงานการ

ประชุม  เชิญครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมครับ  เชิญทาน

เลขานุการสภานับองคประชุมครับ  ครบองคประชุมครบั จำนวน 24 ทานครับ 

ตอไปผมขอมติที่ประชุมครับ   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัย

วิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๖4 เมื่อวันที่  28 กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖4  โปรดยกมือครับ  รับรอง 24   เสียงครับ  สมาชิกทานใดไมรับรอง

รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป ๒๕๖4  เมื่อวันที่  

28  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ  

มติที่ประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำป  ๒๕๖4   เมื่อวันที่  28  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖4  

รับรอง 24 เสียงครับ   

ระเบ ียบวาระที ่  ๓  เร ื ่องรายงานการติดตามและประเม ินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔   

เรยีนเชิญทานรองนายก ครบั 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน    

(นายระเดน  สะมะแอ)  กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดรับ 

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  เพื่อเสนอญัตติ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔   และระเบียบวาระที่ ๔ 

มอบหมายใหทานรองนายก ทานเฉลมิพล  เรืองเรงิกุลฤทธิ์  เปนผูเสนอครับ ขอ

อนุญาตครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   อนุญาต เชิญครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    

(นายระเดน  สะมะแอ)  องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการจัดทำแผนพัฒนาองคกร 

ปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที ่แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๑  ขอ ๒๙ (๓)  ไดกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน มีหนาที่รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน

เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่ 

 เปดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และ 
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รองนายก อบจ.ยะลา ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปนั้น 

ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ไดจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  จึง

ขอรายงานมาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทราบ และไดมีสวน

รวมในการตรวจสอบ การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐ โครงการ งบประมาณ

ท้ังสิ้น ๗๘๘,๐๕๘,๑๐๐ บาท 

๒. โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  ได ร ับงบประมาณตามข อบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  จำนวน ๑๕๒ โครงการ 

งบประมาณทิ ้งสิ ้น ๒๐๘,๑๔๑,๙๔๐ บาท คิดเปนร อยละ ๖๓.๓๓  ของ

โครงการ และคิดเปนรอยละ ๒๖.๔๑ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินฯ 

๓. โครงการที่ไดรับงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำป ๒๕๖๔  ซึ่งไดดำเนินการตามแผนงานในหวงระยะเวลา ตั้งแตวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  มีดังน้ี 

     - ไดดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๖.๓๒ 

     - อยูระหวางดำเนินการ  จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๙.74 

     - ไมไดดำเนนิการ จำนวน ๘๒ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕๓.๙๕ 

และมีผลการเบิกจาย งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๘๗๕,๕๓๔.๓๕ บาท    คิดเปน

รอยละ ๒๔.๘๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหกับสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทุกทานแลว จึงนำเรียนเสนอที่ประชุมทราบ  

ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกอภิปรายหรือสอบถาม เชิญทานอับดุลเลาะ สะดะครับ  

นายอับดุลเลาะ  สะดะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  ทุกทาน 

กระผม นายอับดุลเลาะ  สะดะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๑  อำเภอยะหา

จากที่ไดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ผมก็มีแนวคิดวา อะไรสามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคการบริหารสวน 

จังหวัดยะลา คือจากการประเมินผลและก็แผนพัฒนา ก็ตองขอขอบคุณ

เจาหนาที่ ที่ชวยสรุปและนำมาใหสภาไดดู และก็พิจารณาจากตัวเลขที่พอจะดู 

 ไดโดยงบประมาณของเราก็ไมเยอะ ที่จะดำเนินการโครงการ   ตาง ๆ แตอยาก 
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นายอับดุลเลาะ  สะดะ  ใหเปนขอสังเกตวา ประเด็นที ่ ๓ ก็คือ โครงการที ่ไดรับงบประมาณตามขอ 

บัญญัติงบประมาณรายจายประจี ๒๕๖๔  ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔  ผมไดดูขอดำเนนิการแลวเสร็จ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเปน

รอยละ ๒๖.๓๒  ชวงนี้เปนชวงที่เปนสถานการณที่ไมปกติ ผมวาทีมงานก็นาจะ

เต็มที่แลวสวนตรงนี้ ถาปกติ ๔๐% ในโครงการรอยกวาโครงการนั้น ผมวายัง

นอย เพราะถาเราชาทำใหประโยชนที่จะไดเกิดกับประชาชนมันจะลาชา และ

จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประเด็นที่สองอยูระหวางดำเนินการ ๓๐ โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๑๙.๗๔  ก็ปกติครับ คำวาลาชานาจะมีเหตุผลในการบริหาร

จัดการ ประเด็นท่ีสาม ดูแลวเยอะมาก แตดวยเหตุการณที่วาเมื่อตะก้ี ก็นาจะมี

เหตุผลในการลบลางตรงนี้ ถาเปนกิจกรรมที่เราทำเปนรายป เชน กิจกรรมกีฬา

ของเด็ก ถาเราชา การพัฒนาของเด็กก็ตองชา คำวาชาของเด็กปหนึ ่ง ถาดู

ขางบนทางกรุงเทพฯ ชาหนึ่งป แตหนึ่งปกรุงเทพฯ จะเดินไปอีกกาวหนึ่งแลว 

ตรงน้ีอยากจะใหโครงการไหนที่คิดวามีความสำคัญกับคุณภาพชีวิต เรานาจะให

คิดกอน เพื่อจะไดเกิดแนวการปฏิบัติที่ใหเก ิดผลอยางมาก สุดทายก็ตอง

ขอขอบคณุทานประธานสภาที่ใหเกียรติ ตลอดจนคณะผูบริหารครับ ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานใดอีกไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี เชิญทาน

รองนายก ครับ    

รองนายก อบจ.ยะลา   เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน    

(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ก็ตอง

ขอขอบคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ที ่ไดอภิปราย ชี ้แจงในเรื ่องของปญหา

อุปสรรค ในการดำเนินงานในรอบปที ่ผานมา ซึ ่งรวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๒ ป 

ในชวงของสถานการณโควิดกำลังรุนแรง ทุกจังหวัดก็เปนกันอยางนี้ แตวา

เปอรเซ็นตที ่ออกมา ตามที ่สมาชิกผู ทรงเกียรติไดอภ ิปรายเมื ่อส ักครู นั้น  

เนื่องจากวาถาไมมีเรื่องปญหาอุปสรรคเรื่องโควิด เปอรเซ็นตของการดำเนินการ

แลวเสร็จจะมีเปอรเซ็นตมากกวานี้ เปอรเซ็นตอยูระหวางการดำเนินการนั้น จะ

นอยกวานี้ และเปอรเซ็นตที่ไมไดดำเนินการก็เชนเดียวกัน ลดหลั่นกันตามมา 

เพราะฉะนั้น ในสวนท่ียังไมไดดำเนินการทางผูบรหิาร ทางสมาชิกสภา อันนี้ตอง

ขอขอบคุณทุกฝายที ่ได ดำเนินการในเร ื ่องของการกอหนี ้ผ ูกพันมาถึงป

ดำเนินการไดในป ๒๕๖๕ และทางผูบริหารจะพยายามดำเนินการรวมกับทาน 

ใหโครงการตาง ๆ นั้น สูประชาชนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได แตดวยความ

จำเปน เนื่องจากวาเหตุการณของโรคระบาดติดเชื้อโควิด ทุกจังหวัด ทั้งประเทศ

มีผลกระทบ ดังท่ีทานผูมีเกียรติไดอภิปรายเมื่อสักครูนี้ ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ทางผูบริหารจะดำเนินการรวมกับทาน ดำเนินการในเรื่องของโครงการตาง ๆ 

เพื่อผลประโยชนของประชาชนใหมากที่สุด ขอขอบคุณผูทรงเกียรติที่เขาใจใน

 เรื่องนี ้ ขอขอบคณุมากครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีเพิ่มเติมอีกไหมครับ ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ   ไมมี

นะครับถาไมมี ตอไป 

   ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ  ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เรื ่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการ

บริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ.2557 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. .......เรียนเชิญทานรองนายก ที่ไดรับมอบหมายจากทานนายก เชิญครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน    

(นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์) กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ไดรับมอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพ่ือ

เสนอญัตติ ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหาร

สวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ.2557 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. .......   

   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดตราขอบัญญัติ เรื่อง การเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูเขาพักในโรงแรม (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๖๔  กำหนดใหงดการจัดเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหาร

สวนจังหวัดจากผูเขาพักในโรงแรม ภายในเขตจังหวัดยะลา โดย จัดเก็บในอัตรา

รอยละศูนยของคาเชาหองพัก ตั้งแตวันที ่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔  เพื่อบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจของผูประกอบธุรกิจโรงแรม

ภายในเขตจังหวัดยะลา อันเนื ่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรค

ไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  

   ปจจุบันแมสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสดังกลาวภายในเขต

จังหวัดยะลาจะลดลง แตยังคงแพรระบาดอยูและถูกจัดใหเปนเขตพื้นที่ควบคุม  

ผู ประกอบธุรกิจโรงแรมและประชาชนผู เข าใชบร ิการยังตองปฏิบัต ิตาม

มาตรการควบคุมโรคอยางเครงครัด ทำใหจำนวนผูพักในโรงแรมมีจำนวนลดลง 

สงผลกระทบตอรายไดของผูประกอบธุรกิจโรงแรมอยางมาก   

ดังนั้น  เพื่อเปนการชวยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจของ  

ผูประกอบธุรกิจโรงแรม อันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรค

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   จึงนำเสนอญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวน

จังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ.2557 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. .......  ตอ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ตาม

เอกสารท่ีไดแนบใหสมาชิกสภาดวยแลว  และเพ่ือประโยชนของทางราชการขอ

เสนอใหสภาพิจารณารางขอบัญญัติฯ ดังกลาวสามวาระรวดครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานรองนายกรักษาการทานนายก  ไดเสนอใหพิจารณาสามวาระรวด 

ตามระเบียบขอบังคับการประชุม ขอ ๔๕  ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  เชิญ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา เลขานุการสภานับองคประชุมครับ 24 ทาน  ครบองคประชุมนะครับ  สมาชิก

ทานใดอนุมัติใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง 

การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม  

พ.ศ.2557 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ........ สามวาระรวด โปรดยกมือครบั 

23 เสียง สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด

จากผูพักในโรงแรม พ.ศ.2557 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ........ ไมมีนะครับ  

งดออกเสียง ๑ เสียง   

มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท อนุมัติใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหาร

สวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ.2557 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ........ 

สามวาระรวด จำนวน 23 เสยีง   

     ตอไปวาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ  ใหที่ประชุมปรึกษาในหลักการ 

แหงรางขอบัญญัติฯ และลงมติวาจะรับหลักการหรือไม เชิญสมาชิกอภิปราย

กอนลงมติครับ เชิญครับ เชิญทานสัณฑนพ ครับ 

นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทกุทาน 

กระผมนายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 2 อ.เบตง  

ทานประธานครับ ในวาระนี ้เรื ่องการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการ

บริหารสวนจังหวัดจากผูเขาพักในโรงแรม เนื่องจากสถานการณปจจุบันการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  เปนที่ทราบกันอยูแลววา  มีผลกระทบตอ

ภาวะเศรษฐกิจทุกหยอมหญา ทุกพื ้นที ่ครับ โดยเฉพาะการทองเที ่ยวมี

ผลกระทบแนนอน เพราะวาบุคคลที่จะมาเที่ยวในพื้นที ่อำเภอเบตง ที่ผมจะ

กลาวถึงตอนนี้ลดนอยลงไปเยอะมาก เรื่องเกี่ยวกับภาษีโรงแรม ก็นาเห็นใจกับ

ผู ประกอบการ ถาจะเปดดำเนินการ  แหลงทองเที ่ยวตาง ๆ โดยเฉพาะ           

นักทองเที ่ยวจะนอยครับ เพราะสถานการณโคว ิดยังไม ลดลงครับ จาก

สถานการณแรก ๆ ก็มีเชื้ออูหั่น ก็มาเดลตา มาจนทุกวันนี้ รัฐบาลประกาศแลว

วาตองปดประเทศอีกครั้งหนึ่ง เพราะวาเชื้อตัวใหมมาแลวครับ โอมิคอน ใน

ญัตตินี้เกี่ยวกับการยกเวนภาษีโรงแรม ที่เสนอมานั้น ก็ระยะเวลา ๖ เดือน ซึ่ง

ผมก็เห็นดวยครับ แตใจจริงอยากใหไดมากกวานี้ ในขอเสนอนี้เสนอมาประมาณ 

๖ เดือน ผมเห็นวามีความเหมาะสมครับ เลยมาอภิปรายสนับสนุนสมควรใหมี

การยกเวนคาภาษีโรงแรมตามที่เสนอมาครับ ขอบคุณครบัทานประธาน 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครบั ไมมีนะครับ ถาไมมี  

เชิญทานรองนายก ทานเฉลิมพล ครบั 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์) กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเรงิกุลฤทธิ์  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
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รองนายก อบจ.ยะลา  ยะลา  ขอบคุณครบัทานประธาน ขอบคณุทานสมาชิกที่เปนหวงและแสดง 

 ความคิดเห็น ผมอยากที ่จะขออนุญาตที่จะชี ้แจงเพิ ่มเติมเล็กนอยครับ โดย

สถานการณความรุนแรงของโควิด ณ วันนี ้ในจังหวัดยะลา จากภายใตการ

เขมงวดของจังหวัด และก็อีกประการหนึ่ง องคการบริหารสวนจังหวัดของเรา

ภายใตการนำของผูบริหาร ไดใหความรวมมือกับจังหวัด ในการแกปญหาโรค  

โควิดมาอยางตอเนื่อง และก็ไดผลสัมฤทธิ์ที่ดีมาก ทำให ณ วันนี้ จังหวัดยะลา

ของเราลดสีลงไป จากสีแดงเปนสีสม นั่นหมายความวาจากเสี่ยงสูงมาเปนพื้นที่

ควบคุม ดวยความจำเปนอยางที่นำเรียนวา การเสนอญัตติการที่จะขอลดคา 

ธรรมเนียม ซึ่งเดิมเราคิดเปนศูนยเปอรเซ็นตอยูแลว แตดวยเหตุผลทางกฎหมาย

เราก็ตองดแูลกันเปนระยะ ๆ เม่ือมาถึงระยะที่เราจะตองเพ่ิมเติมแกไข เราก็ตอง

ดูแลกันตอ เปนที ่ทราบดีวาปจจุบันเชื ้อโคโรนา เปลี่ยนแปลงพันธุ ไปเปน        

โอมิครอน ก็มีความกังวลอยูบาง แตวาคงจะไมรนุแรงอยางเกา และในสวนกลาง

เอง ในสวนจังหวัดเอง ก็ตองการที่จะเปดเมืองเปดประเทศ สาระสำคัญที่มองวา

เปนอยางนั ้น เพราะวาตองการที ่จะกระตุ นใหพี ่น องประชาชนไดใชช ีวิต

ตามปกติ และไดเรงทำมาหากิน องคการบริหารสวนจังหวัดภายใตการนำของ

ทานนายกมุขตาร  มะทา  ทานไดใหความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น การที่

จะตองดูแลผูประกอบการโรงแรมนั้น ก็เขาใจแลววา ถึงแมจะไมลดเขาก็แทบจะ

เก็บเงินไมไดอยูแลวในสถานการณอยางนี้ การที่เราลดคาธรรมเนียมเขาไป ก็

เพื่อที่จะสนับสนุน พูดกันงาย ๆ ก็คือใหเขาอยูได เราก็ตองดูแลผูประกอบการ

โรงแรมเชนเดียวกัน ก็เลยอยากจะขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นใหทานสมาชิกที่

ไดแนะนำ จริง ๆ แลวเราควรที่จะใชระยะเวลาที่มากกวานี้ แตวาในแนวทาง

ของผูบริหารนั้น เรียนตอสภาวา เราก็ตองดูแลเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง ใหมี

ผลประโยชนทุกฝาย เพ่ือจะไดประกอบกิจการตอไปไดครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีทานสมาชิกจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ไมมีนะครับ  ถาไมมี ผมจะขอมติ

ที่ประชุมครับ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ  เชิญเลขานุการนับองคประชุมครับ  

25 ทาน  ครบองคประชุมนะครับ  สมาชิกทานใดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรยีกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการ

บริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ.2557 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ......โปรดยกมือครับ  24 เสียง  สมาชิกทานใดไมรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียม

บำรงุองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม  พ.ศ.2557 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. ....... โปรดยกมือครบั  ไมมนีะครับ  งดออกเสียง ๑ เสียงครับ   

  มติที่ประชุม เปนเอกฉันท รับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหาร

สวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. .....  จำนวน 24 เสียง     
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   วาระที่  ๒  ขั้นแปรญัตติ  โดยที่ประชุมเปนกรรมการแปรญัตติเต็ม

สภา และประธานสภาเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สำหรับการ

พิจารณารางขอบัญญัติ จะพิจารณาเรียงตามลำดับขอ โดยเลขานุการสภาจะ

อานรายละเอียดแตละขอ หากสมาชิกทานใดประสงคจะแปรญัตติในขอใด ให

ยกมือขึ้นหลังจากเลขานุการสภาอานจบในขอนั้นนะครับ เชิญเลขานุการสภา 

ครับ   

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

ยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผู

พักในโรงแรม พ.ศ.2557 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ....... 

 ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับนับแตวันที่ประกาศโดยเปดเผย  ณ 

สำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของขอบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด

จากผูพักในโรงแรม พ.ศ.2557 ซึ่งถูกแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่องการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหาร

สวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕64 และใหใชขอความ

ดังตอไปนี้แทน 

        “ขอ ๗  การเรียกเก็บคาธรรมเนียม และการเสียคาธรรมเนียม

ตามขอ ๖ ใหเปนไปดังนี้ 

         (๑) ใหผูพักในโรงแรมเสียคาธรรมเนียมใหแกองคการ

บริหารสวนจังหวัดในอัตรารอยละศนูยของคาเชาหองพัก ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และใหผูพักในโรงแรมเสียคาธรรมเนียมใหแก

องคการบริหารสวนจังหวัดในอัตรารอยละหนึ่งของคาเชาหองพัก ตั้งแตวันที่ ๑ 

เมษายน ๒๕๖๕ เปนตนไป” 

 ขอ ๔  การใด ๆ ซึ ่งไดดำเนินการโดยชอบตามขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหาร

สวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ และที ่แกไขเพิ่มเติมกอนวันที่

ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  สำหรับขั้นแปรญัตติไมมีการแปรญัตติ นะครับ ตอไปวาระที่  ๓ ขั้นให

ความเห็นชอบ  จะขอมติที่ประชุมครับ เลขานุการสภานับองคประชุมครับ 25 

ทาน ครบองคประชุมครับ ผมขอมติคร ับ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตรา

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

 บำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ.2557 แกไขเพิ่มเตมิ 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ...... โปรดยกมือครับ 24 เสียง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหตรา

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา บำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ.2557 แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. ....... โปรดยกมือครบั  ไมมนีะครับ  งดออกเสียง ๑ เสียง ครับ  

มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท เห็นชอบใหตราขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวน

จังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ.2557 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ....... 

จำนวน 24 เสียง  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ เชิญครับ เชิญทานรองนายกครบั 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายระเดน  สะมะแอ)  กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

เนื่องจากวาวันนี้วันที่ ๒3 ธันวาคม แลว ซึ่งอีกไมกี่วันก็จะสิ้นป พ.ศ. ๒๕๖๔  

ในนามของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขออวยพรทานประธาน 

สภาฝายนิติบัญญัติ ทานสมาชิกสภาที่เคารพทุกทาน ทานผูบริหาร และก็เพื่อน

ขาราชการที่เคารพทุกทาน จงประสบแตความสุขความเจริญ มีความกาวหนาใน

อาชีพการงาน มีความสุขทั้งเรื ่องสวนตัว เรื่องครอบครัว การทำหนาที่เพ่ือ

ประชาชน ใหมีความสุข ผลจากการกระทำของเราก็จะกลับคืนมาสู พวกเรา

นั่นเอง เนื่องจากวาประชาชนมีความสุข จากการปฏิบัติหนาที่ของพวกเรา ใน

โอกาสปใหมนี้ ก็ขออวยพรใหทุกทาน ทุกคน ประสบแตความสุขความเจริญ

ตลอดไปครบั ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ขอบคุณครับทานรองนายก ทางสภาคอยอวยพรใกลปใหมก็แลวกัน 

เชิญทานสมาชิก มีอีกไหมครับในวาระอื่น ๆ เชิญทานวันอาฮาหมัด มามะ ครับ 

นายอาฮาหมัด  มามะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายวันอาฮาหมัด  มามะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔  อำเภอเมือง

ยะลา  ผมตองขอขอบคุณทานประธาน  ที ่ใหโอกาสผมเสนอแนะ เพื ่อได

ประโยชนกับพี่นองประชาชน ผมไดรับเรื่องรองเรียนจากพี่นองประชาชน จาก

ตำบลสะเตงนอก รอยตอถนนสุขยางค ซอยเบอรเสง เนื่องจากองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลาไดดำเนินการซอมสรางถนนแอสฟลทติกแลวเสร็จ และทาง

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดทำคูระบายน้ำยาว ๑๖๘ ม. ผมไดรับ

รองเรียนจากพี่นองประชาชน เนื่องจากดำเนินการคูระบายน้ำแลว ตัดถนนที่

รอยตอจากถนน จากสุขยางคไปถึงเบอรเสง ยาว ๑๖๘ ม. เนื่องจากฝนตกน้ำ

จะขังบนถนนตลอดเสนทาง ถาฝนแลง ถนนเปนหลุมเปนบอ ผมขอเรียนมาทาง

สภาถึงคณะผูบริหาร ใหเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของไปตรวจสอบดูแลแกไข เพื่อได

ประโยชนกับพี่นองประชาชนในอนาคตตอไป ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มอบชางสมบูรณ ออกไปสำรวจนะครับ วาขอเท็จจริงเปนยังไงนะครับ  

ทานใดมีเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญทานมะลาวี  บิงดอเลาะ ครับ 
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นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  ทุกทาน  

กระผมนายมะลาวี  บิงดอเลาะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑๐ อ.เมืองยะลา  

ผมตองขอบคุณทางฝายบริหารและคณะเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาทุกทาน บัดนี้ ทางเจาหนาที่ไดสงเจาหนาที่ออกไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของ

ผม ตำบลทาสาป ตำบลยุโป และก็ตำบลตาเซะ ไดดำเนินการเสร็จไปแลว

บางสวน และยังมีอีกบางสวนที่ยังไมเสร็จ กำลังดำเนินการอยู กอนที่จะออก

จากพื้นที่นั้น ผมขอใหทางเจาหนาที่ที่ออกไปปฏิบัติงานนั้น ใหดำเนินการแลว

เสร็จอยางเสร็จสมบูรณ อยาไดคาง เพราะวาการทำงานน้ันตอนนี้เก่ียวกับภาวะ

น้ำ จากฝนตก พื้นที่ของผมจะเปนรอยตอจากฝงแมน้ำปตตานี  เชน ที่บานลิมุด 

ชวงน้ำทวมผลกระทบมาก บานยุโป บานตาเซะ สวนหนึ่งจะไปทางบาน พรอน 

ทางเจาหนาที่ก็อาจจะมีการเตรียม ตอนที่น้ำทวมสองสามวันที่ผานมา ผมก็ได

ลงไปดูแลในพื้นที ่และประสานกับทางเจาหนาที ่ของ อบจ. ตองขอขอบคุณ

อยางมากที่ใหโอกาส และไดดูแลพื้นที่ที ่อาจจะน้ำทวมกอน แตไมใชวาในเขต

พื้นที่ผม ทั้งจังหวัดครับ อบจ. ตองรับผิดชอบ ไมใชวาหนักตรงไหนแลวไปตรง

นั้นกอน ไมไดครับ เพราะวาการกระจายนั้น ตองกระจายทุกพ้ืนท่ี เพราะวาเปน

องคการบริหารสวนจังหวัด ไมวาจะเปนเขตไหน  ผมก็มั่นใจวาทางผูบริหารได

ดำเนินการอยางเต็มที่ครับ ไมกี่วันมานี้บางครั้งผมอาจจะพูดซ้ำก็ตองขออภัย

ดวยครับ เมื่อไมกี่วันมานี้พายุมา และบานพังเสียหายไมทราบวาทางเราจะ

ดำเนินการอยางไร พอที่จะชวยเหลืออยางไร  ขออนุญาตเสริมนิดเดียวครับ ผม

ไดยินขาววา เวลาลงพื ้นที่ไมมีใครประสานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดเลย ไมทราบวาเรื่องนี้ ผมก็ตองใหมีการแกไขดวยครับ สจ.บางทานไมรู

เรื่อง วาเจาหนาที่ออกไปทำอะไร ขนาด สจ. พื้นที่ยังไมรูเลย กระแสมาอยางนี้

ครับ นี้คือขาว และอีกอยาง กสศ.ยะลา เปนการทำงานที่ดี แตเวลาออกไป

อำเภอเขานาจะชี้แจงใหเขาทราบบาง ตามหนวยงานตาง ๆ บางคนมาทำอะไร 

ไมรู  นี ้คือขาวนะครับ ผมไดยินอยางนี ้ ผมก็มาใหทางนี ้ชวยแกไขและชวย

ดำเนินการดวยครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  สมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ถาไมมี เรียนเชิญ

ทานรองนายก ครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา  เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ผม

ขอขอบคุณเพื ่อนสมาชิกผู ทรงเกียรติ ที ่ได อภิปรายนำเสนอปญหาความ

เดือดรอนของพี ่นองประชาชนมาใหทางสภาไดร ับรู  เพื ่อแกไขปญหาคืน

ความสุขใหกับพี่นองประชาชน อันนี้ ทางฝายบริหารตองขอขอบคุณทานเปน

อยางสูงครับ  ในสวนของสะเตงนอกเมื่อสักครูนี้วา  น้ำทวมจากถนนสุขยางค

ลงไป  ทางองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาก็ไมไดน่ิงนอนใจครับ  เนื่องจากวา 
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รองนายก อบจ.ยะลา ปญหานี้เพิ่งจะคลี่คลายเมื่อไมก่ีวันนี้เอง และที่ตรงนี้องคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลานั้น ไดลงอยูทุกป บางปก็ตองไปชวยกันแกไขปญหา แตบางปที่ประสบภัย

นอยเสียหายนอย ก็ไปชวยตรงอื่น แตในสวนนี้ดีแลวที่ทางแขนขาขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาของเรา ก็คือเพื่อนสมาชิกนี่แหละที่เปนตัวแทนของ

ประชาชน ไดนำความเดือดรอนมาแจงใหทางองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ไดรับรูรับทราบ ก็จะไดมอบหมายทางกองชางไปสำรวจดูอีกครั้งหนึ่งครับ ก็

ตองขอขอบคุณทางทานสมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อ.เมืองยะลา  ในสวน

ของทาน  มะลาวี เมื่อสักครูนี ้ เนื่องจากประสบอุทกภัย มีพายุพัดทำใหบาน 

เรือนของพี่นองประชาชนพังเสียหาย ตามหลักการแลวการใหความชวยเหลือ

นั้น ทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเขต อบต. ไหน ในเขตเทศบาลไหน ที่

ประสบภัย ในเขตนั้นดำเนินการไปกอน เชน อบต. หรือเทศบาล ถาเกินกำลัง

ของ อบต. หรือเทศบาล นั่นแหละแจงมายังองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิงองคการบริหารสวนจังหวัดยะลานั้น ยินดีที่จะใหความ

ชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน แตวาเปนไปตามลำดับ

ขั้นตอน แตบางเรื่องนั้นก็อันไหนที่ชวยไดกอน ทางองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาก็ยินดี แตโดยขั้นตอนของระบบแลว อบต.ไหนก็ อบต.นั้นกอน เทศบาล

ไหนก็เทศบาลนั้นกอน หากเกินกำลังของ อบต.หรือเทศบาล ก็รายงานมายัง

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาตอไป สำหรับปนี ้ทางองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลานั้น ไดบูรณาการกับทางจังหวัดยะลา โดยการใหความชวยเหลอืพี่

นองประชาชนที่ประสบภัย กอนที่จะเกิดอุทกภัยเมื่อคราวที่แลวทางจังหวัด

ยะลาไดซักซอม เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในทุกอำเภอ 

จำนวน ๘ อำเภอ มีตัวแทนของแตละอำเภอสงมาเพื่อฝกซอมซักซอมทำความ

เขาใจ ในเรื่องการใหความชวยเหลือ แตตอนนั้นพายุ หรือฝนตกหนัก น้ำทวม 

ยังไมไดเกิดขึ้น แตซักซอมไปกอนครับ เพ่ือวางแผนในการใหความชวยเหลือกับ

อำเภอตาง ๆ องคการบริหารสวนจังหวัดยะลานั ้นไดนำอุปกรณ เครื่องจักร 

และอุปกรณตาง ๆ ไปรวมกับทางจังหวัดยะลา เพื ่อซักซอม เพื ่อใหความ

ชวยเหลือกับพี่นองประชาชนในทุกอำเภอ ถาเกิดมีความเดือดรอนในเรื่องของ

อุทกภัย วาตภัย  จะชวยเหลือกันอยางไร  ในเมื่อเกิดแลวและไดคลี่คลายไป

แลว ก็เปนหนาที่ของเพ่ือนสมาชิก  ที่ไดรับเลือกจากพ่ีนองประชาชนในทุกเขต

เลือกตั้ง ชวยกันดูแลและก็รายงานความเดือดรอน ความเสียหายตาง ๆ ใหกับ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เปนสิ ่งท ี ่ถ ูกต อง และฝายบริหารตอง

ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เอาใจใสดูแลความเดือดรอนของประชาชน ทางฝาย

บริหารก็ติดตามอยู ประจำ ในไลนหรือในเฟสบุ ค ที ่ทานไดลงไปใหความ

ชวยเหลือ เห็นทุกระยะ ไมวาจะเปนฝายบริหาร โดยทานเลขาฯ มูหัมมัดอามีน 

และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาก็ไดลงพ้ืนที่ อันนี้ทาง 
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รองนายก อบจ.ยะลา ผูบริหารตองขอขอบคุณเปนอยางสูง ความดีอันนี้ ตอไปประชาชนก็มอบคืนสู

ทานเอง ขอขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ทานรองนายก ทานเฉลิมพล เชิญครบั  

รองนายก อบจ.ยะลา  เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์) กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา  ประเด็นที่อยากจะชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่องคการบริหารสวน

จังหวัดลงไปดำเนินการในพื ้นที ่ใดพื ้นหนึ ่งแลว ไมแจงสมาชิกสภาในพื้นที่

รับผิดชอบ ผมอยากจะเรียนอยางนี้ เอาเปนหลักการกอนครับ องคการบริหาร

สวนจังหวัดไปดำเนินการในเรื ่องหนึ่งเรื ่องใด ซึ่งเปนเรื ่องของทางราชการ 

เครื่องจักรเราอยูท่ีไหน เราจะทำอะไร แบบไหน อยางไร หลักการแลวน้ันสำนัก

เลขาฯ ก็ตองแจงเปนหนังสือใหกับทานสมาชิกสภา ตองแจงทานสมาชิกสภา

เขตทราบ เทาที่ผมดูเนื่องจากทุกเรื่องเขาจะตองแจง แตในเรื่องที่ไมไดแจง 

ไมไดนัดหมายนั ้น เทาที ่ผมสัมผัส บางเรื่องเปนเรื่องเรงดวน เมื ่อเปนเรื ่อง

เรงดวนแลว สมมุติวาผมไปผมก็พยายามที่จะแจงพื้นที่ แตสวนใหญแลวจะไป

เปนเรื่องเรงดวน ขออนุญาตยกตัวอยาง ตองขอบคุณทานมะลาวี ซึ่งเปนผูเสนอ

ขอสังเกตมานะครับ ในเขต ๗ เขต ๘ เขต ๙ ผมเองผมเคยไปผมก็จะแจงทาน

สมาชิกสภาทั้งหมดในเขตนั้นไป เพียงแตเขาจะเรยีกไปในพ้ืนที่ของเขา เวลาเรา

เดินอยางนี้ ก็เลยอยากจะเรียนเพื่อนสมาชิก เรียนทานประธานผานไปยังสภา

วา ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดในเรื ่องของการดูแลพี ่น อง

ประชาชน เมื่อเขาลงพื้นที่ ในสวนของงานเขาจะแจงทานสมาชิกสภาในพื้นที่

เปนหลักทุก ๆ ครั้งไป เปนหนังสือดวย แตที่ไมไดแจงในบางเรื่องนั้นสวนใหญ

แลวเปนเรื่องเรงดวน หรือเปนเรื่องของนอกราชการ เชน มีความเดือดรอนตรง

นี้จำเพาะ ไดรับแจงมาแลว ฝายบรหิารตองการที่จะไปดู เขาก็จะไปเลยแตวาไป

แลว เขาก็จะประสานทานสมาชิกสภาในพื้นที่ อยางผมไปคลองทราย ผมพา

ทานสมาชิกสภา เขต ๖ เขต ๗ เขต ๘ ไป ไปตาเซะ ไปฝงโนน อันไหนที่เรา

ประสานได และสวนที่หลายรอบครับ หนึ่งเราประสานตรงเขาไมได ตดิตอไมได 

ติดตอแลวเขาไมวาง อันไหนละครับอยากจะเรียนทานประธานผานไปยังทาน

สมาชิกวา เวลาเราขยับลงพื้นที่ของฝายบริหารแลว ก็อยากที่จะแจงใหเพื่อน

สมาชิกไปรวมกันเยอะ ๆ จะไดไปเห็นปญหาเยอะ ๆ เราดวยความยินดีที่จะให

ไปดวยกัน แตวาดวยความเกรงใจ ถาเปนนอกพ้ืนท่ีหรอืตางพื้นที่นั้น เราจะเชิญ

เขาไปทั ้งหมด เกรงวาจะเปนภาระคนอื ่น เลยก็อยากจะทำความเขาใจใน

ประเด็นนี้ไวดวย  ทานมะลาวี เปนผูเสนอไปเจออยูหลาย case ที่หลายครั้ง

บอย ๆ วา บางที case อื ่นของพื ้นที ่อื ่น แตที ่เขาเรียนแจงเพราะเปนเหตุ

ตอเนื ่อง ก็เลยเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกสภาใหเขาใจวา 

กระบวนการในการทำงานขององคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน  โดยหลักแลวถา 
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รองนายก อบจ.ยะลา เคร่ืองจักรเราไปที่ไหน เราไปทำอะไร อยางไหน แบบใด เขาจะแจงเปนหนังสือ

ตลอด บางครั ้งองคการบริหารสวนจังหวัด มีไปอยูสามวันหาวันก็มี แตเห็น

สมาชิกสภาไปอยู ไปดู ไปแล กี่วัน อันนั้นก็เคย จะเปนสองทางกันอยู มันไมได

เปนความตั้งใจที่จะไมแจง เขาอยากแจงอยากใหรวม แตปญหาที่ผมเรียนก็คือ

ดังที่ไดกราบเรียนทานประธานมานะครับ อยากจะใหทำความเขาใจในสภานี้

ดวย ตองขอบคุณผูท่ีตั้งขอสังเกต ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เรื่องนี้พูดบอยนะครับ คือ ไมจำเปนตองแจงทานสมาชิกสภาทั้งหมด 

เขาเขตพื้นที ่ไหนนะครับ ก็แจงทานสมาชิกสภาในพื้นที่นั ้น  กรุณาเอาเบอร

โทรศัพทของทานสมาชิกสภาทั้งหมด คือ แจงเฉพาะในพื้นที่นะครับ ถาเขาไม

วาง เขาก็บอกไมวาง ก็จบ บางทีเราไปทานสมาชิกสภาติดภารกิจ จะไดรูวา

ทานติดภารกิจ ทานอาจจะโทรใหผูชวยทานเขามาอำนวยความสะดวกเรา คือ 

ทานสมาชิกสภามีความตั้งใจที่จะบริการเรานะครับ  เราก็ตองบริการเขาดวย 

คือ บางครั้งพวกเราทำงานของงาย ทำใหยาก ของยาก ยิ่งไมไดเลย อะไรที่ทำ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ทำใหเกิดการมีสวนรวม การใหเกิดสมานฉันท การให

เกิดความรวมมือ เปนมิตร เราอยูดวยกัน อาศัยดวยกัน มีทัศนคติตรงกัน มี

อุดมการณอันเดียวกัน ก็คือเปาอยูที่ประชาชน ชวยกันเถอะ เรื่องเล็กเราทำ

ยังไงใหเล็กที ่สุดเพื ่อประชาชน เรื่องใหญทำใหเล็กเพื ่อประชาชน ถาเรื ่อง

สวนตัวผมไมวา  แตถาเพื่อประชาชนเรารีบทำหนอย  อยาทำตัวเปนฮิตเลอร

นะครับ ผมฝากไวดวยครบั เชิญทานมูหัมมัดอามีน  ครับ  

เลขานุการ นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายมูหัมมัดอามีน  มะทา) กระผมนายมูหัมมัดอามีน  มะทา  ในฐานะเลขานุการนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา  เนื่องจากวาเมื่อสักครูก็ไดถูกกลาวพาดพิง  และอีกอยางผมหนึ่ง 

ผมก็อยากทำความเขาใจกับพวกเราที ่เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ความเขาใจคือการที ่จะรวมกันทำงานตอไปอยางไร ก็คือ การ

เขาใจในเรื่องของบทบาทหนาที่ ในการที่เราเปนสมาชิกสภา หรือเปนผูบริหาร 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา อยางแรก ทานสมาชิก เขต ๔ อำเภอ

เมือง ไดบอกกลาวถึงสภาพปญหา ของในเขตตัวเอง นี่คอืบทบาทของทานที่ทำ

ถูกตองครับ ผมก็อยากบอกในเรื่องของปญหาที่เกิดขึ้น เพราะในเนื้อหาที่ทาน

บอกก็คือ การทรุดตัวของสภาพถนนที ่ทาง อบจ. ไดเขาไปดำเนินการ เมื่อ

ประมาณ ๒ ป ที่แลว ในงานนั้นเปนการทำอยู ๒ งาน โครงการเดียว ๒ งาน ก็

คือ ระบบระบายน้ำ และผิวถนนครับ ซึ่งระบบระบายน้ำที่ทำเปนทอระบายน้ำ

นั้น เปนคูน้ำที่เปนคอนกรีต ทำผิวคอนกรีตบนทอน้ำดวย แตสภาพถนนที่ทำ

นั้น ก็เปนแอสฟลท เราตองเขาใจวา คอนกรีตกับถนนแอสฟลทนั้น การยุบตัว

มันไมเทากัน จากการใชงาน ๒ ป และการดำเนินการตอนนั้น ปรากฏวา ณ 

ตอนนี้ การทรุดตวัที่ไมเทากันนั้น ทำใหถนนกับระดับของทอระบายน้ำตอนนี้ 
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เลขานุการ นายก อบจ.ยะลา นั้น  มันไมเทากัน  และทำใหตรงนั้นมีน้ำขังอยูครับ ทาง อบจ. เองก็ลงไปดู

หลาย ๆ ครั้งแลว คงจะตองแกไขในสภาพที่เกิดอยู วาเราจะทำอยางไร การ

พูดคุยเบื้องตนก็คงจะตองมีการใหเจาหนาที่ของเราเขาไปดำเนินการปะหลมุที่

ทรุดตัวไปกอน แตระยะยาวนั้นก็คงจะใชในลักษณะของการทำใหสภาพพื้นที่ 

หรือวาถนนนั้นใหเปนชนิดเดียวกัน ถึงจะมีการทรุดตัวเทากัน และจะแกปญหา

ระยะยาวได ก็ขออนุญาตชี้แจงผานทานประธานสภา ใหกับทานสมาชิกสภาที่

อยูในพื้นที่วา เราไมไดนิ่งนอนใจ แตวาระยะสั้น และระยะยาว เรามีแนวทาง

แกปญหาไวแลวครับ เมื่อมีงบประมาณเขามาคงจะแกปญหานี้ได ก็เหมือนที่

ทานสมาชิกบอก เนื่องจากวาเราตองดูแลหลาย ๆ พื้นที่ครับ อันไหนที่เกิด

ปญหาจนถึงขนาดวามันจะเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เรา

ก็ตองนำเรื่องนั้นมาพิจารณากอน เพื่อใหทุกคนมีความรูสึกวาไดรับการดูแล

ครับ แตในสวนที่เราจะดำเนินการ ก็ประเมนิกันวา ที่ไหนมีความเดือดรอนมาก

นอยยังไง ไมใชวาทุกที่เราจะกระจายไปเทากันหมด ไมใช ก็ตองดูวาตรงไหนมี

ความจำเปนเรงดวน แกปญหาใหถูกจุด ตรงนี้ก็เปนในเรื่องของการพิจารณา

รวมกันอยูแลว ประเด็นตอไป ก็คือการลงพื้นที่ ในการที่จะปฏิบัติงาน หรือใน

การแกปญหา ประเด็นที่สอง ขออนุญาตเอยนาม ทานมะลาวี  ไดนำเรียนถึงใน

เรื่องของ การเกิดปญหาอุทกภัย หรือวาวาตภัย ที่เกิดขึ้นในเขตทานเอง ทานก็

ไดพูดถึงไปแลว เมื่อครั้งที่แลว และโดยการประสานงาน ก็บอกไปแลว วา

ขั้นตอนการชวยเหลือ มีอยูวา การชวยเหลือลักษณะนั้น ใหทองถ่ินในที่  น้ัน ๆ 

ดูแลไปกอน ถาเกิดวาเกินศักยภาพ แลวเราสามารถเขาไปชวยเหลือได ตาม

ระเบียบที่เขาวางไวครับ แตเบื้องตนก็คือ การที่จะใหทาง อบจ.เขาไปดูแลนั้น 

ทางเจาตัวเองและทองที่นั้นตองทำรายงาน ตองมีการประสานงาน เชน ถาเกิด

เปนลักษณะของไฟไหม ก็ตองมีการแจงความของเจาบาน ตองมีการเขาไป

สำรวจของ อบต.หรือเทศบาล เจาของพื้นที่เขาไปดูแลกอน ผมถามวาตรงน้ี เรา

ไดเขาไปสอบถามหรือยังวา ดำเนินการแลวหรือยัง เพราะวันนั้นมีการพูดคุย

แลววา ตองดำเนินการตรงนั้นกอน แลวเอาตรงนั้นเขามาประสานกับเจาหนาที่ 

ถูกไหมครับ ตรงนี้ถาเราเขาใจกระบวนการ เราก็จะทำงานไดครับ ผมบอกวา

ตองใหเจาหนาที่ประสานงานเขาไป วาเจาของบานตองทำอะไร ทองที่นั้น ๆ 

ตองทำอะไร หลังจากนั้น ติดตาม ถาเกิดวาเขาดำเนินการแลว มาสงที่เราแลว 

แตความคืบหนาไมมี ตอนนั้นเราสามารถมาตามได ตรงน้ีครับ แตถาวาพ้ืนที่ยัง

ไมดำเนินการ เขามาสูตรงนี้ เพราะมีการประสานงานไปแลว วาตองดำเนินการ

อยางนี้ไปกอน ถาทองที่ทองถ่ินยังไมสงมาถึงตรงน้ี แสดงวาเขายังไมทำ เพราะ

มีเรื่องเขามาแลวเดี๋ยวผมจะตรวจสอบกับฝายที่เขารับผิดชอบวา เรื่องที่วันกอน

ไดพูดคุยกันแลว หนังสือมาแลวหรือยัง หนังสือจากทองที่มาแลวหรือยัง ที่เขา

ประสานงานกับเจาของบาน ที่เขาประสานงานกับเทศบาลหรือ อบต. มาถึง 
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เลขานุการ นายก อบจ.ยะลา แลวยัง ตรงนี้ถาเขาดำเนินการแลว หนังสือมาแลว เรามีความลาชา นั่นคือ

ความบกพรองของเรา ตรงนี้เดี๋ยวผมขอตรวจสอบ วาหนังสือมาหรือไมมาครับ 

แตถายังไมมา แสดงวาการประสานงานของเราเหมือนกัน อาจจะบกพรอง 

ทานสมาชิกสภาเองที่อยูในพื้นที่ ทานก็ตองไปถามวา ที่ประสานไปวันนั้นทาง

โนนดำเนินการไปแลวหรือยัง นั่นคือบทบาทหนาที่ของเรา ที่เราเปนสมาชิก

สภา อบจ.ยะลา และเราในฐานะบทบาทหนาที่บริหารจัดการ ตรงนี้อยากจะ

ฝากพวกเรา ถาหากไปตรงนั้นก็ชวยในการสอบถามวามาถึงหรือยัง แตจากการ

พูดคุยกับฝายรับผิดชอบ ตรงนี้หนังสือยังไมมา แตทั้งนี้ทั้งนั้น การชวยเหลือก็

อยูในระเบียบวาเราชวยเหลือไดอยางไร ลักษณะไหน ก็มีระเบียบอยู แตถามา

อธิบาย ณ ตอนนี้ อาจจะยืดยาว แตขอเปน case ไป ในการที่จะอธิบายวา ใน 

case แบบนี้เราสามารถชวยเหลือยังไงนะครับ คือ ประเด็นที่สอง ประเด็นที่

สาม ก็คือในเรื่องของการลงพื้นที่แลวไมมีการประสานงานกับพวกเรา ตรงนี้

เรื่องบางเรื่องก็ขออภัย เราอาจจะละเลยจริง ๆ แตเรื่องบางเรื่องมันเปนเรื่อง

ของความเรงดวนที่ตองลงไปดำเนินการทันทีครับ เรงดวนในการลงไปทันที ผม

ไมปฏิเสธวาบางครั้งในการลงไปนั้น อาจจะมีขอตกบกพรอง เพราะวาหลาย ๆ 

เรื่อง ทำใหเจาหนาที่เอง ผูบริหารเอง อาจจะละเลยหลงลืมตรงนี้ก็ขออภัย แต

บางเรื่องมันเปนเรื่องเรงดวนที่จะลงไป เพื่อดำเนินการใหสิ่งที่เปนปญหากับ

ชาวบานนั้น ไดรับการแกไขทันที ทันดวน เราเองในฐานะท่ีเปนศูนยในเรื่องของ

การชวยเหลือ อันไหนที่ตองทันที เราก็ลงไป ทานเองในฐานะที่อยูในพื้นที่ เหตุ

เกิดในพ้ืนท่ี ชาวบานมีความเดือดรอน ถาฝายบริหารลงไป แลวความเดือดรอน

ของชาวบานตรงนั้น ทานไมรู  ทานไมไดนะ สมมุติเปนเรื่องที่เกิดปญหาเปน

ความเดือดรอนชาวบาน เปนความเรงดวน เจาหนาที่ลงไปแลว ฝายบริหารลง

ไปแลว แลวทานไมรู  แสดงวาเขตของทาน ทานอาจจะยังประสานงานไมได

หมด ที่ผมบอกวาถาบางเรื่องที่ละเลยจริง ๆ หลงลืมจริง ๆ ก็ขออภัย ตรงนี้

อยากจะบอกพวกเรา ประเด็นที่ส ี ่ ในเรื ่องของการชวยเหลืออะไรตาง ๆ 

อยากจะเรียนอยางนี ้ วาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาเปนองคกรระดับ

จังหวัด เปนพี่ใหญก็จริง แตเชื่อไหมครับวาการชวยเหลือชาวบานตัวหลักนั้น 

คือทองถ่ินนั้น ๆ คือ อบต.และเทศบาล เราในฐานะองคการบริหารสวนจังหวัด

นั้น พ่ีใหญก็จริงแตเรามีทรัพยากรที่จำกัด และการไดรับมอบหมายก็มีขั้นตอน

ของมันอยู เหมือนคราวที่ผานมาที่ฝนตกเมื่อกอนวันที่ ๒๐ ถามวาเรารูไหมวา

มันเกิดปญหาที่นั ้น ๆ เรารู ครับ เราติดตามสถานการณ เราประเมินวา เรา

จะตองไปตอนไหน เพราะถามันไมเกินศักยภาพที่ อบต.  นั้น ๆ ดูแลอยูได 

เทศบาลนั้น ๆ ดูแลอยูได ใหเขาดูแลไปกอน เพราะเราไมรู วาสถานการณที่

วิกฤติจริง ๆ แลว มันจะเกิดขึ้นที่ไหน เพราะฉะนั้น ทรัพยากรไมวาจะเปนเรือ 

ไมวาจะเปนเครื่องจักร เราเตรียมการไว ผมติดตามสถานการณตลอด ผมโทร 
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เลขานุการ นายก อบจ.ยะลา หาตลอดครับ คนที่อยูในพื้นที่วา อบต.คุณรับมือไดไหม บางทีเขาบอกวารับได

อยู แตขอ standby ผมบอกวาถา standby ขอ standby ไว ณ จุดที่ตั ้งของ 

อบจ. ไมสามารถที่จะไป standby ในพื้นที่ของทานได เพราะถาเมื่อไหรที่เรา

มอบอุปกรณนั้น ๆ ไปแลว ถาเกิดวาไมไดใช เราขอคืนลำบาก ผมก็เลยตอง

ติดตามสถานการณในเรื่องของการชวยเหลือของทองที่นั้น ๆ วาเขาชวยตัวเอง

ไดหรือไม แลวสถานการณของพายุฝนวา มันจะเพ่ิมหรือนอยลง ตรงน้ีเราก็ตอง

ประเมินสถานการณ เพราะเรารูแลววาอีก ๒ วัน น้ำจะลดเราไมจำเปนตองไป 

เพราะทองที ่น ั ้น ๆ เขาดูแลตัวเองได ถาเมื ่อไหรเขาดูแลตัวเองไมได เกิน

ศักยภาพ และเปนเรื่องฉุกเฉิน เราไปทันที เพราะอยาลืมวาเจาหนาที่ของเราก็ 

standby อยูตลอดเวลา ทั้งวันเสารอาทิตย ถาเปนเรื่องที่เราตองดำเนินการ

โดยตรง เราสามารถลงไปไดทันที ตรงนี้อยากทำความเขาใจกับพวกเรา ถึงแม

เราจะเปนองคกรใหญระดับจังหวัด แตเราไมใชไปทุกเรื่องที่เปนปญหา เราลง

ไป ๆ แบบนั้นหนึ ่ง ในเรื่องของทรัพยากรที่เรามี ไมวาจะเปนบุคลากรหรือ 

ทรัพยากรทางดานเครื่องมือเครื่องใช ก็ไมทัน ก็ไมพอ ถาเราไปทุกเรื่อง เรื่อง

เล็ก ๆ เราก็ไปลงดวย เรื่องตาง ๆ เราไปทั้งหมด เชื่อไหมวาเจาหนาที่เราไมพอ 

ทรัพยากรในดานเครื่องมือเครื่องใชก็ไมพอ ตรงนี้อยากจะบอกวา เราประเมิน

สถานการณกอน กอนที่เราจะดำเนินการ ตาง ๆ ไมวาในเรื่องของเครื่องจักร 

เครื่องไมเครื่องมือ เปนยังไง สภาพอากาศเปนยังไง ตรงนี้อยากทำความเขาใจ 

ถามวาวันกอนเกิดขั้นวิกฤติไหม ยังไมวิกฤติ เพราะทองที่ตาง ๆ ยังชวยตัวเอง

ได เพราะฉะนั้น อยากจะทำความเขาใจวา ตรงนี้เราดำเนินการอยางนี้ ภายใต

งบประมาณที่จำกัด ภายใตบุคลากรที่จำกัด ภายใตอุปกรณที่มีอยูนอยนิด  แต

ถามวาเราพรอมไหม เราพรอม ทานสมาชิกสภาบางทานโทรมาตลอดครับวา 

ถึงข้ันไหน ๆ แลว ผมก็บอกวาชวยตัวเอง ทองท่ีชวยตัวเองไดไหม รองรับไดไหม 

บางทานโทรตลอดนะครับ ผมขอขอบคุณมาก ประสานมาตลอดวาตรงนี้ ขนาด

นี้แลวนะ เปนแบบนี้แลวนะ ผมก็ถามวาถาวิกฤติเมื่อไหรโทรมาทันที เวลาไหน

ก็ได เราพรอมที่จะไปสนับสนุนทองที่ที่เขารองขอ แตถาเขายังชวยเหลือตัวเอง

ได ขอใหเขาดำเนินการไปกอน เพราะผมก็บอกเจาหนาที่ที่ประสานมาวา ให

เตรียมตัวในการที่จะชวยเหลือประชาชน ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาบาง

ทานประสานงานตลอด ตรงน้ีขึ้นแลวนะ ตรงนี้ลดแลวนะ ผมจะถามตอวา ตรง

นี้กำลังขาขึ้น หรือขาลง ถาขาลงสบายใจได ตอไปมันก็ลดลง เห็นไหมวาวันนี้

เรายังไมตองออก เพราะเจาหนาที่ที ่อยู อบต. เอง ที่เขาทำงานอยูกับพื้นที่ 

ทำงานหนักนั้น เขาดำเนินการ เขาคือตัวหลักในการแกปญหาตาง ๆ เราคือ

หนวยเสริม มันถึงจะทำไดครับ ไมอยางน้ันก็จะสะเปะสะปะไปลงกันหมด เรื่อง

เล็กนอยบางครั้งกลายเปนวา เครื่องจักร เครื่องมือเยอะกวาปญหา ตรงนี้อยาก

ทำความเขาใจ รับเรื่องท่ีทานสมาชิกสภาไดรองมาวาตรงไหนมีปญหา เรายินดี 
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เลขานุการ นายก อบจ.ยะลา เขาไปแกปญหาและยินดีที่จะขอโทษที่บางครั้งในการลงพื้นที่แลว เราละเลย 

เราหลงลืมที่จะบอกทาน แตเราก็บอกวา บางครั้งผมตองเรงรีบลงไปในพื้นที่ใน

การที่จะชวยเหลือพี่นองประชาชน ใหมันไมเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนที่รอไมได ตรงนี้ขอขอบคุณที่ทางทานประธานไดใหโอกาสชี้แจง

ในเรื ่องของการลงไปทำงาน และแนวทางการที ่จะทำความเขาใจกับทาน

สมาชิกสภา ในเร่ืองของบทบาท และอำนาจหนาที่ ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  รองปลัด อบจ.ยะลา จะชี้แจงเรื่อง กสศ เชิญครับ 

รองปลัด อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(น.ส.รุงกานต  สิริรตันเรืองสุข) ดิฉัน นางสาวรุงกานต  สิริรัตนเรืองสุข  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ซึ่งเปนผูที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดมอบหมายให

รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษาจังหวัดยะลา เปนโครงการที่ กสศ. ไดคัดเลือกจังหวัดยะลาให

เปนหนึ่งใน ๒๐ จังหวัด ท่ีไดรับงบประมาณขับเคลื่อนโครงการ ตองขออนุญาต

เอยนาม ทานสมาชิกสภา อบจ.ยะลา ทานมะลาวี ที่ไดสอบถามในประเด็นของ

การขับเคลื่อนงานวา ในสวนของอำเภอเมืองไมทราบ ในสวนของการขับเคลื่อน

งานตรงนี้ วามีที ่มาอยางไร ตรงนี้ก็ตองขออนุญาตอธิบายใหฟงวา ในการ

ขับเคลื่อนงานที่ผานมานั้น เราทำปนี้เปนปที่ ๒ ซึ่งในปแรกเราทำเฉพาะ ๓ 

อำเภอนำรอง ก็คือ อำเภอรามัน อำเภอยะหา อำเภอบันนังสตา ซึ่ง modal ใน

การขับเคลื่อนโครงการ ๓ ปแรก เราใชฝายปกครองทองที ่เปนฐานในการ

ทำงาน เพราะฉะน้ัน ในสวนของอำเภอแตละอำเภอนั้น จะทราบเรื่องดีทุกเรื่อง 

ซึ่งเขาจะไปบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ แตในสวนของอำเภอ

เมืองยะลา เขาใช modal องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนฐาน เพราะฉะนั้น 

ในสวนของอำเภอเมือง อาจจะไมทราบในประเด็นของบางประเด็น เพราะวา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยู ในเขตอำเภอเมือง เขาจะเปนคนขับเคลื ่อน

หลัก เพราะฉะนั้น อยูที ่ อปท.แตละแหงวาเขาจะไปบูรณาการกับหนวยงาน

ไหนในพื้นที่บาง พอจะทราบสาเหตุวา ทำไมอำเภอเมืองถึงไดมาพูดคุยกับทาน

มะลาวี อาจจะสืบเนื่องมาจากเมื่อคราวประชุมกรมการจังหวัดในครั้งที่ผานมา 

ทานผูวาราชการจังหวัดไดมีการพูดคุยในที ่ประชุมเอยนามถึงนายอำเภอทุก

อำเภอในพื้นที่ นอกจาก ๔ อำเภอ ใหเขามามีบทบาท ใหเขามามีสวนรวมใน

การชวยเหลือเด็กดอยโอกาส เพราะฉะนั้น นายอำเภอแตละอำเภอก็คงจะมี

การสั่งการลงไปใหผูใตบังคับบัญชาไดมีการขยับ ก็เลยเปนที่มาวา ก็อยากจะรู

ขอมูลวาเขาทำอะไร อยางไร ที่ไหน ขออธิบายเพิ่มเติมวา ในสวนของสมาชิก

สภาเอง ตัวดิฉันเองก็ไดมีการนำเสนอขอมูลตรงนี้ใหกับทางสมาชิกสภาไดรับ

ทราบ เมื่อคราวที่ไปอบรมที่หาดใหญ ในตนปท่ีผานมานี้ ไดมีการชี้แจงใหทราบ 

และเชิญชวนสมาชิกใหเขามารวมโครงการ โดยการหากพบเจอเด็กในพื้นที่ ก็ 
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รองปลัด อบจ.ยะลา สามารถที่จะนำเขารวมโครงการได ตรงนี้คิดวาไดมีการพูดคุยกับสมาชิกสภาใน

เวทีตรงนั้นแลว แตอาจจะมีสมาชิกสภาบางทาน ที ่อาจจะไมไดอยู ในการ

ประชุมครั้งนั้น ก็อาจจะไมทราบ การขับเคลื่อนงานเรื่องของการชวยเหลือเด็ก 

ในภาวะวิกฤติโควิดที่ผานมา ไมสามารถจัดแบบใชคน   เยอะ ๆ  มานั่งคุยกัน 

รวมกันได เด็กที่ไดรับการชวยเหลือ ก็จำเปนที่จะตองไดรับการชวยเหลืออยาง

เรงดวน ในการทำงานบางอยาง ไมสามารถจะไปอธิบายหรือไปนำเรียนใหกับ

ใคร ๆ ไดรับทราบ เพราะวาเปนวิกฤติที่ตองเรงชวยเด็ก ก็ตองขออภัย ขอโทษ

มา ณ ที่นี้ดวย ถาหากวาทานสมาชิกสภาบางทานอาจจะรูสึกวาไมไดรับทราบ

ในบางประเด็น ก็ตองขอนำเรียนวาบางครั้งเอง แมกระทั่งผูบริหารของ อบจ. 

ทานนายก ทานรองนายกเอง ก็จะทราบจากการรายงาน เมื่อเวลากลับมาจาก

ทำงานแลวเชนกัน ซึ่งบางอยางตองตัดสินใจและก็ทำในทันที เพราะวามันคือ

ความเรงดวนที่ตองชวยเหลือเด็ก ก็ตองขออภัยในทุกทาน ถาหากวาอาจจะไป

ชี้แจงทานอ่ืนไดทราบเรื่องครอบคลุม ตรงนี้ไมไดมีเจตนาที่จะปดบังทานสมาชิก

สภา หรือไมอยากที่จะชวนทานสมาชิกสภาทำงาน การทำงานบางพ้ืนท่ีไดมีการ

เรยีนเชิญทานสมาชิกเขารวมอยูแลว สำหรับในปที่ ๓ ถาหากวามีการขับเคลื่อน

งานก็คิดวาทานสมาชิกทานใดที่อยากจะเขามารวมในโครงการและก็ไมติดใน

เรื่องของโควิดก็จะเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งคะ ขอบคุณคะ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   โครงการนี้ไมใชงบเราครับ งบของ กสศ. เชิญทานรองนายกครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา  เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  ทุกทาน  

(นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์)   กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา  ขอบคุณท่ีทานใหโอกาส ผมเขาใจอยางนี้ครับวา เราเองอยูในสภาแหงนี้

เราตองเขาใจบทบาทอำนาจหนาที่ของทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด กับฝายบรหิารมันจะแตกตางกัน วันดีคนืดีอยางเขาเชิญ ศอ.บต.เชิญใน

บางเรื่อง เราไปเราก็ไมสามารถที่จะมาแจงสมาชิกสภาในพื้นที่ เพราะกิจกรรม

มันคนละเรื่องกัน มันคนละตัวกันอยู หัวหนาหนวยสวนราชการมา เราก็ตอง

เขาไปมีสัมพันธภาพกันทั้งหมด เรื่องเหลานี้ก็ไมสามารถที่จะนำมาชี้แจงแสดง

เหตุผลตอสมาชิกสภาไดทุกเรื่อง ผมเองเขาใจวาบทบาทของทานสมาชิกสภา 

เรายินดีที่จะรวมลงไปในพื้นที่เคียงบาเคียงไหลกับทาน ผมเองโดยเฉพาะ ถาลง

ไปในพื้นที่แลวผมจะแจงในกิจกรรมที่เปนองครวม แตถาเปนในกิจกรรมที่เปน

สวนตัวอยางท่ีนำเรียน  ขอขอบคุณครับทานประธานสภา ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ทานใดจะเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญทานมะลาวี ครบั 

นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมะลาวี  บิงดอเลาะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑๐ อำเภอเมือง

ยะลา  กระผมตองขอบคุณทานเลขาฯ และก็ทานรองปลัด เพราะวาตอนที่คุย

เรื่องวาตภัยวันนั้น พายุท่ีมาวันนั้น พอดีทางเทศบาลตำบลทาสาปไดชวยเหลือ  
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